



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๒๓๐/๒๕๕๖

เรื่อง ขอรื้อเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของพระภิกษุ

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๓๐๒/๐๖/๓๓๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขอรื้อเรื่อง การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของพระภิกษุ นักบวชหรือผู้ถือเพศบรรพชิต เนื่องจากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ได้ประชุมพิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ได้ห้ามเรื่องการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แต่การประกอบโรคศิลปะขึ้นอยู่กับแต่ละศาสนาและในการทำการประกอบโรคศิลปะนั้นมีกฎหมายควบคุมอยู่หลายฉบับ ทั้งนี้ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะมีข้อสังเกตว่า ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะและการ บำบัดรักษาหรือทำการประกอบโรคศิลปะของพระภิกษุหรือนักบวช ควรมีหลักเกณฑ์และ ขอบเขตที่ชัดเจน และมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะได้นำมา ประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ของพระภิกษุ นักบวช หรือผู้ถือเพศบรรพชิตต่อไป

/สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของพระภิกษุสามเณรนั้น มีลักษณะคล้ายกับเรื่องการประกอบอาชีพเป็นหมอหรือแพทย์รักษาโรคของพระภิกษุสามเณร ซึ่งคณะสงฆ์ได้มีประกาศเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๙ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรประกอบอาชีพเป็นหมอหรือแพทย์รักษาโรค และในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีพระพรหมมุนี เป็นประธานกรรมการ ให้มีหน้าที่พิจารณาเรื่อง พระภิกษุสามเณรผลิตยาและขายยาแผนโบราณภายในวัด และคณะทำงานชุดดังกล่าวได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ พร้อมกับร่างประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามวัดหรือพระภิกษุสามเณรผลิตยาและขายยาแผนโบราณในวัด และได้นำเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๔ ที่ประชุมได้ลงมติให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอประธานกรรมการทราบและพิจารณา แล้วนำเสนอมหาเถรสมาคมอีกครั้ง ในขณะที่คณะกรรมการยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอประธานทราบนัยสการถวายความเห็น ว่า ควรปฏิบัติตามประกาศของคณะสงฆ์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรประกอบอาชีพเป็นหมอหรือแพทย์รักษาโรค ไปก่อน เพราะคณะสงฆ์ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกประกาศฉบับนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถวายพระพรหมมุนี ประธานกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา แล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม

(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)

เลขาธิการมหาเถรสมาคม

รอง  
พิมพ์  
ทาน  
๓๐๒